

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง  
อำเภอละแม จังหวัดชุมพร  
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑  
วันจันทร์ ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น.  
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง

รายชื่อผู้เข้าประชุม

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือ	หมายเหตุ
๑	นายเกษม พลายอินทร์	ประธานสภา อบต.	เกษม พลายอินทร์	
๒	นายมงคล คงน้ำจืด	รองประธานสภา	มงคล คงน้ำจืด	
๓	นายวิโรจน์ ปลอดภัย	เลขานุการสภา อบต.	ลา	
๔	นายไพศาล ทองบ่อ	ส. อบต. หมู่ที่ ๑	ลา	
๕	นายสมนึก เปี้ยคง	ส. อบต. หมู่ที่ ๒	สมนึก เปี้ยคง	
๖	นายสุรศักดิ์ จันสมบัติ	ส. อบต. หมู่ที่ ๓	สุรศักดิ์ จันสมบัติ	
๗	นายวิสุทธิ์ ภูรุ่งเจริญ	ส. อบต. หมู่ที่ ๔	ลา	
๘	นายไพศาล ราชเจริญ	ส. อบต. หมู่ที่ ๔	ไพศาล ราชเจริญ	
๙	นายสมาน เพชรรัตน์	ส. อบต. หมู่ที่ ๕	สมาน เพชรรัตน์	
๑๐	นายวิชัย จันทรเพ็ญ	ส. อบต. หมู่ที่ ๕	วิชัย จันทรเพ็ญ	
๑๑	นายวิโรจน์ ไกรเพชร	ส. อบต. หมู่ที่ ๖	ลา	
๑๒	นายเอนก กลับดี	ส. อบต. หมู่ที่ ๖	เอนก กลับดี	
๑๓	นายณรงค์ ละมุล	ส. อบต. หมู่ที่ ๗	ณรงค์ ละมุล	
๑๔	นางสาวสุดา คงทอง	ส. อบต. หมู่ที่ ๗	สุดา คงทอง	
๑๕	นายสนิท ส่งศรี	ส. อบต. หมู่ที่ ๘	สนิท ส่งศรี	
๑๖	นางจีรนันต์ บุญเผือก	ส. อบต. หมู่ที่ ๘	จีรนันต์ บุญเผือก	
๑๗	นายชลอ ศรีจันทร์	ส. อบต. หมู่ที่ ๙	ชลอ ศรีจันทร์	

ผู้เข้าร่วมประชุม

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือ	หมายเหตุ
๑	นายสมคิด ดาวเปียก	นายก อบต.	สมคิด ดาวเปียก	
๒	นายอนุศาสน์ บุญถาวร	รองนายก อบต.	อนุศาสน์ บุญถาวร	
๓	นายประพาส สมหวัง	รองนายก อบต.	ประพาส สมหวัง	
๔	นายฉันทภพ นาครอด	นักวิเคราะห์ฯ	ฉันทภพ นาครอด	

จำนวนผู้เข้าประชุม ๑๓ คน  
จำนวนผู้ไม่มาประชุม ๔ คน  
จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม ๔ คน

/เริ่มประชุม...

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๓๐ น.

เมื่อสมาชิกสภา อบต. พร้อมและครบองค์ประชุมตามระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล นายเกษม พลายอินทร์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆดังนี้

**ระเบียบวาระที่ ๑**

**เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

ประธานสภาฯ

๑. รายงานการติดตามและประเมินแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รอบเดือนเมษายน ๒๕๖๑ (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑) รายละเอียดขอเชิญเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ชี้แจงตามเอกสารที่ได้แจกและสรุปพอสังเขป

นายันทภพ นาครอด

-เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา นายก อบต. รองนายก อบต. ทุกท่าน ขอชี้แจงรายละเอียดรายงานการติดตามและประเมินแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รอบเดือนเมษายน ๒๕๖๑ (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑) สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รอบเดือนเมษายน ๒๕๖๑ (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑) ตามเอกสารที่ได้แจกและสรุปพอสังเขป

๑. ส่วนที่ ๑ บทนำ
๒. ส่วนที่ ๒ แผนยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมาย และแนวทางการพัฒนา
๓. ส่วนที่ ๓ ผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนาตามแบบดั่งบ่งชี้การปฏิบัติ
๔. ส่วนที่ ๔ ผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนาตามแบบ ๑-๓/๓ และการติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนา
๕. ส่วนที่ ๕ ผลการติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan
๖. ส่วนที่ ๖ ผลการติดตามและประเมินผลทรัพย์สิน
๗. ส่วนที่ ๗ ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
๘. ส่วนที่ ๘ สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ที่ประชุม

-รับทราบ

ประธานสภาฯ

-ไม่ทราบว่าที่ประชุมมีสมาชิกท่านใดจะซักถามหรือไม่

ที่ประชุม

-ไม่มี

**ระเบียบวาระที่ ๒**

**เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา**

ประธานสภาฯ

-วันนี้เลขานุการฯ ลา จึงขอให้นายสมาน เพชรรัตน์ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๕ อ่านบันทึกรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา (สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑)

นายสมาน เพชรรัตน์

-อ่านบันทึกรายงานการประชุม

/ประธานสภาฯ...

ประธานสภาฯ	-ไม่ทราบว่ามีสมาชิกฯ ท่านใดตรวจสอบแล้ว มีข้อผิดพลาดในส่วนใดที่ต้องแก้ไขหรือไม่
ที่ประชุม	-ไม่มี
ประธานสภาฯ	-ขอมติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม
ที่ประชุม	-มีมติรับรองเป็นเอกฉันท์
ระเบียบวาระที่ ๓	เรื่องเพื่อพิจารณา
ประธานสภาฯ	<b>๑. การเพิ่มเติมแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) (ฉบับที่ ๒)</b> ขอเชิญเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ชี้แจงรายละเอียด
นายนั้นทภพ นาครอด	-ขอชี้แจงรายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) (เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒) (ตามแบบ ผ.๐๑) สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง -ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ การพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชน สังคม ให้มีความมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง -ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต - ๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม <b>๒.๕ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ได้แก่ โครงการดังต่อไปนี้</b> ๑. โครงการต่อเติมหลังคา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยมาด) จำนวน งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ๒. โครงการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยมาด)จำนวนงบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท ๓. โครงการพัดลมติดผนังจำนวน ๕ ตัว (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยมาด) จำนวนงบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท ๔. โครงการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขาหลวง) จำนวนงบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท <b>๒.๒ แผนงานสาธารณสุข ได้แก่ โครงการดังต่อไปนี้</b> ๑. โครงการอุดหนุนงบประมาณสำหรับการดำเนินตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข (หมู่ที่ ๑-๙) หมู่บ้านละ ๒๐,๐๐๐.-บาท ดำเนินกิจกรรมโครงการหมู่ละ ๓ โครงการ -ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมดุลและยั่งยืน -ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๔ ด้านการวางแผน การส่งเสริม การลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว - ๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริม การลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว

### ๔.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ได้แก่ โครงการดังต่อไปนี้

๑. โครงการก่อสร้างห้องน้ำบริเวณถ้ำเขานาง หมู่ที่ ๖ จำนวนงบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท

#### สรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติมฉบับที่ ๒ จำนวน ๖ โครงการ

ประธานสภาฯ -ขอมติเห็นชอบการเพิ่มเติมแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) (ฉบับที่ ๒) ทั้ง ๖ โครงการ

ที่ประชุม -มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์

ประธานสภาฯ **๒. การคัดเลือกกรรมการพัฒนาท้องถิ่นแทนตำแหน่งที่ว่างลง**

-เนื่องด้วยคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง ที่ได้แต่งตั้งตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง ที่ ๓๓๗/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ลาออกจากตำแหน่ง คือ นายประยูร ฉิมวารี ตำแหน่งสมาชิกสภา อบต.ทุ่งหลวง เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ และมีผลทำให้คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง (๓) ว่างลงหนึ่งคน ซึ่งตำแหน่งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวงที่ว่างลงนั้น เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๘ (๓) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จึงขอให้สภาท้องถิ่นคัดเลือกสมาชิกสภา อบต. จำนวน ๑ คนเพื่อเป็นกรรมการพัฒนาท้องถิ่นที่ว่างลง

ที่ประชุม -เสนอ นายวิชัย จันทร์เพ็ญ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕

ประธานสภาฯ -ขอมติที่ประชุม ให้นายวิชัย จันทร์เพ็ญ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕ เป็นกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง

ที่ประชุม -มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์

#### **ระเบียบวาระที่ ๔**

ประธานสภาฯ **เรื่องอื่นๆ**

นายก อบต. -ขอเชิญสมาชิกและผู้บริหารท้องถิ่น มีอะไรชี้แจง หรือไม่

-ขอขอบคุณประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ และรองนายก อบต. ทุกคน ในการจัดกิจกรรมโครงการผู้สูงอายุ ที่ทุกคนให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมช่วยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในท้องถิ่นแต่ละหมู่บ้านร่วมทำกิจกรรมและโครงการ ๗ วันอันตราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้ร่วมเป็นเจ้าหน้าที่ในการตั้งจุดบริการ ๗ วันอันตราย

-เรื่องไฟฟ้าสายเอเชีย-เขาหลวง ได้ดำเนินการเดินสายไฟฟ้า แต่ยังไม่ได้ติดตั้งอุปกรณ์ แต่ไม่นานจะติดตั้งให้แล้วเสร็จทุกอย่าง เพราะได้กำชับให้ดำเนินการให้เสร็จโดยเร็ว และฝากสมาชิกสภาที่อยู่ในพื้นที่ดำเนินการได้ดูแลด้วย

ที่ประชุม -รับทราบ

นายไพศาล ราชเจริญ -เรื่องการการเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการในแผนพัฒนาสี่ปี มีขั้นตอนอย่างไรและการจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี ต้องทำทุกปีหรือกี่ปีทำครั้ง ผมยังไม่ค่อยเข้าใจในรายละเอียด

นายันทภพ นาครอด

-การจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี ได้มีระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ จัดทำแผน ๔ ปี ต่อ ๑ ครั้ง แต่สามารถเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสี่ปีได้ ตาม ข้อ ๒๒ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อประโยชน์ของประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสี่ปีได้ แต่ต้องมีงบประมาณในการจัดทำโครงการ ส่วนการเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการแผนพัฒนาสี่ปีซึ่งทำให้ข้อความเปลี่ยนแปลงไปต้องออกประชาคมหมู่บ้าน ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาเปลี่ยนแปลง และเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาดังกล่าวแล้วให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเห็นชอบ

ที่ประชุม

-รับทราบ

นายจිරนันต์ บุญเผือก

-เรื่องประปาหมู่บ้านหมู่ที่ ๘ ผู้บริหารท้องถิ่นได้ประสานยังผู้รับจ้างแล้วหรือไม่ เพราะตอนนี้ ประปายังใช้ไม่ได้

(สมาชิก อบต. ม.๘)

-สำหรับประปา หมู่ ๘ ทางผู้บริหารได้ติดตามและประสานไปยังช่างผู้รับเหมาแล้ว แต่ยังไม่เข้ามาซ่อมแซม ทางผู้บริหารท้องถิ่นจะทำหนังสือไปผู้รับเหมาอีกครั้งให้ดำเนินการ

นายก อบต.

ที่ประชุม

-รับทราบ

ประธานสภาฯ

-ไม่ทราบว่าสมาชิกท่านใดมีเรื่องอะไรจะเสนออีกหรือไม่

ที่ประชุม

-ไม่มี

ประธานสภาฯ

-ถ้าไม่มีขอปิดประชุมเพียงแค่นี้ และขอขอบคุณสมาชิกทุกท่าน ที่เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

ปิดประชุมเวลา ๑๑.๒๒ น.

ลงชื่อ

สมาน เพชรรัตน์

ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

(นายสมาน เพชรรัตน์)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง หมู่ที่ ๕

ลงชื่อ

เกษม พลายอินทร์

ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม

(นายเกษม พลายอินทร์)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง

